

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. ปีติพงศ์ ตั้งทีมรับ AEC จัดทำยุทธศาสตร์เกษตร
๒. กางโรดแมปภาคเกษตร ปี ๕๘ เปิดโซนนิ่ง - ปั้นสหกรณ์สู้ยี่ปัว
๓. เกษตรมีเฮรัฐใจดี หาช่องทางเพิ่มเงินช่วย
๔. ราคาน้ำตาลทรายโลกทะยานชาวไร่อ้อยมีความสุขมากที่สุด
๕. ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์รุดหน้า
๖. แนะนำโลกจบตอข้าวทำปุ๋ย
๗. ไร่ผู้สมัครผอ.อคส.คนใหม่ ผวางานหินกลัวจบไม่สวย
๘. มท.แจงทุจริตปุ๋ย - ยาฆ่าแมลง
๙. เกษตรฯพัฒนามาตรฐานเปิดเนื้อ
๑๐. จ่อชงก.ม.ช่วยเกษตรกรรเข้ากรม.

หนังสือพิมพ์

- ฐานเศรษฐกิจ
แนวหน้า
ไทยรัฐ
สยามธุรกิจ
ไทยโพสต์
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ข่าวสด
ไทยโพสต์
ข่าวสด

'ปีติพงศ์' ตึงทีมรับ AEC จัดทำยุทธศาสตร์เกษตร

กระทรวงเกษตรฯเตรียมความพร้อมสู่ AEC เดินหน้าจัดทำยุทธศาสตร์ภาคเกษตรไทยทั้งมาตรการเชิงรุกเชิงรับ พร้อมสั่งการหน่วยงานในสังกัดเร่งจัดทำยุทธศาสตร์รายสินค้าเกษตรให้ครอบคลุมทุกด้าน

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยมว่า "กระทรวงได้ดำเนินงานเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมภาคการเกษตรสู่ประชาคมอาเซียน มีรองปลัดกระทรวงเกษตรฯเป็นประธาน เพื่อทำหน้าที่จัดทำกรอบนโยบายและแนวทางการเตรียมความพร้อมสำหรับกระทรวงเกษตรและภาคเกษตร รวมถึงประสานผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการงานภาคการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และทำการรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ทั้งนี้ ประเด็นที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะอนุกรรมการก็คือ การพิจารณาเรื่องการบริหารการนำเข้าสินค้าเกษตร 23 รายการ ซึ่งอยู่ระหว่างการจัด



• ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา

44 >42

ปีติพงศ์

ทำยุทธศาสตร์รายสินค้าให้ครอบคลุมทุกๆ ด้าน และจะมีการหารือกับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องด้วย"

นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดเร่งจัดทำยุทธศาสตร์รายสินค้าต่างๆ ดังนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดทำยุทธศาสตร์สินค้ากระเทียม หอมหัวใหญ่ เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง กรมส่งเสริมการเกษตร จัดทำยุทธศาสตร์สินค้าลำไย และมะพร้าว กรมวิชาการเกษตร จัดทำยุทธศาสตร์สินค้าพริกไทย กาแฟ (เมล็ดและสำเร็จรูป) และชา กรมปศุสัตว์ จัดทำยุทธศาสตร์สินค้านมและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว จัดทำยุทธศาสตร์สินค้าข้าว กรมหม่อนไหม จัดทำยุทธศาสตร์สินค้าไหมดิบ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดทำยุทธศาสตร์สินค้าถั่วเหลือง (น้ำมันถั่วเหลือง, กากถั่วเหลือง, เมล็ดถั่วเหลือง) และเพื่อให้การดำเนินการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของภาคการเกษตรเกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจะมีการพิจารณาจัดตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนภาคการเกษตรในประชาคมอาเซียน เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำหรับความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานร่างยุทธศาสตร์ภาคเกษตรไทยในประชาคมอาเซียนนั้น นายปีติพงศ์กล่าวว่า ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา ดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์ภาคเกษตรไทยในประชาคมอาเซียน (ปี 2559-2563) โดยกำหนดแผนงาน/โครงการเป็นระยะเวลา 5 ปี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรวมเป็นประชาคมอาเซียนของภาคการเกษตรเพื่อให้การดำเนินการของกระทรวงเกษตรฯมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการวิเคราะห์ผลกระทบต่อภาคการเกษตรทั้งมาตรการเชิงรุกเชิงรับ รวมถึงรองรับและตอบสนองต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อภาคการเกษตรได้อย่างเหมาะสมและมีความต่อเนื่อง



กาง'โรดแมป'ภาคเกษตรปี'58 เปิดโซนนิ่ง-ปั้น'สหกรณ์'สู้ยิบตา



นับจากวันที่ได้รับตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์ "ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา" ในฐานะ "รมว.เกษตรและสหกรณ์" ดูเหมือนจะรับศึกหนักในการขับเคลื่อนภาคเกษตร ซึ่งมีปัญหาหมักหมมมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ปัญหาที่ดินทำกิน สิ้นค้าเกษตรราคาตกต่ำ ไม่ว่าจะเป็นมันสำปะหลัง ข้าวโพด ข้าว ได้มาจนถึงยางพารา ซึ่งแต่ละปัญหากำลังจะเข้าสู่โหมดการแก้ไขตาม "โรดแมป" ของกระทรวงเกษตรฯ

ล่าสุด "ปีติพงศ์" ได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ระดับนโยบายทั่วประเทศนับพันคน เข้ารับฟังแผนปฏิบัติการ หรือ "โรดแมป" ของกระทรวงเกษตรฯที่จะดำเนินงานในปี 2558 เพื่อ "ขจัดหนี้" ข้าราชการให้เร่งเดินเครื่อง และ "จัดทัพ" การทำงานในหลายๆ ด้านให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

"ปีติพงศ์" กล่าวว่า ในปี 2558 ได้กำหนดการดำเนินงานไว้ 4 แผนงาน คือ 1.แผนปรับโครงสร้างและพัฒนาการผลิต คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การแบ่งเขต หรือ "โซนนิ่ง" เพื่อปลูกพืชผลแต่ละชนิด และสนับสนุนให้ "สหกรณ์" ที่ผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มบทบาทในฐานะผู้ซื้อพืชผล จนถึงการแปรรูปและส่งออก เพื่อให้สหกรณ์เป็นผู้ขายสินค้าเกษตรรายใหญ่อีกรายหนึ่ง ซึ่งจะช่วย "คานอำนาจ" กับกลุ่มพ่อค้าเอกชนให้มีความสมดุลมากขึ้น

2.แผนเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานเชิงพาณิชย์ 3.แผนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ดิน และที่ดิน และ 4.แผนแก้ไขปัญหาเกษตรกรอย่างยั่งยืน ซึ่งทุกแผนงานจะ "บูรณาการ" งานเข้าด้วยกัน

รมว.เกษตรและสหกรณ์ บอกว่า ในปี 2558 "สหกรณ์" จะมีบทบาททางการค้ามากขึ้น โดยจะเน้น 2 เรื่องสำคัญ คือ 1.การค้าชายแดน ที่วางแผนงานไปแล้ว 2 จุด คือ อ.แม่สอด จ.ตาก ที่จะเปิดช่องทางนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เป็นช่องทางนำเข้ามันสำปะหลัง เพื่อตอบรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) และ 2.การพัฒนาสินค้าเกษตรในพื้นที่ ซึ่งสหกรณ์จะเข้าไปมีบทบาทมากขึ้น



ทั้งการปรับโครงสร้างพืชและยกระดับสินค้าเฉพาะกลุ่ม หรือ Niche Market ของพื้นที่ สำหรับปัญหา “ที่ดินทำกิน” เป็นหน้าที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ที่ได้เร่งรัดงานไป 2 เรื่อง คือ 1.ตรวจสอบว่าเกษตรกรนำที่ดิน ส.ป.ก. ไปใช้ผิดประเภทหรือไม่

2.ผู้ครอบครองที่ดิน ส.ป.ก.เป็นเกษตรกรจริงหรือไม่ ส่วนด้าน “ประมง” ได้เร่งแก้ไขปัญหาการทำประมงโดยผิดกฎหมาย เพื่อให้ทันก่อนการประมงของสหภาพยุโรป ในอีก 90 วัน โดยมี 3 ประการหลักที่ต้องเร่งดูแล ได้แก่ 1.การจดทะเบียนเรือและอาชญาบัตร 2.ระบบติดตามเรือ และ

3.เข้มงวดการตรวจสอบย้อนหลัง

“ปีติพงศ์” กล่าวด้วยว่า การทำงานของกระทรวงเกษตรฯ ที่ผ่านมาแบ่งงานเป็นกรมต่างๆ แต่หลังจากนี้จะแบ่งตามรายพืช เน้นการร่วมมือเชิงพื้นที่ให้มากขึ้น และจะขับเคลื่อนนโยบายผ่านทางจังหวัด ซึ่งได้แจ้งทางจังหวัดแล้วว่าถ้าสิ่งไหนที่จังหวัดทำก่อนได้ก็ไม่จำเป็นต้องรอคำสั่ง ให้เร่งทำก่อนเลย จังหวัดต้องเป็น “ศูนย์กลาง” ให้แก่เกษตรกร เชื่อมโยงในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้

“นโยบายรัฐบาลที่กระทรวงเกษตรฯต้องดำเนินการ คือ การช่วยเหลือเกษตรกรให้มียารายได้เหมาะสมด้วยวิธีต่างๆ พร้อมกับลดอุปสรรคในการส่งออกและการช่วยเหลือด้านเกษตรกรรม 2 เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการ และการสนับสนุนให้สหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มบทบาทในฐานะผู้ซื้อพืชผล จนถึงการผลิตและการส่งออก” ปีติพงศ์ กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งหมดถือเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วางเป้าหมายขับเคลื่อน “เต็มสูบ” ในปี 2558 เพื่อให้การดำเนินงานนโยบายของรัฐบาลเป็นรูปธรรม เกิดความชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเร่งคืนความสุขสู่คนไทยแบบยั่งยืน

SCOOP@NAEWNA.COM

เกษตรกรมีเฮ! รัฐใจดีหาช่องเพิ่มเงินช่วย

นายปิติพงศ์ พิ๋งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า หลายฝ่ายแสดงความ เป็นห่วงเรื่องปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำที่จะเกิดขึ้นในปีี้แต่คนมองว่าสิ่งที่สำคัญกว่าการแก้ไข ด้านราคา คือ การดูที่ตัวรายได้ของเกษตรกรว่าเพียงพอที่จะทำให้ดำรงชีพได้อย่างไม่เดือดร้อนหรือไม่ ซึ่งคำนวณเบื้องต้นพบว่าในแต่ละปีรัฐมีงบประมาณสำหรับช่วยเหลือเกษตรกรประมาณ ๘๕,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่ไม่มากเมื่อคิดเฉลี่ยกับจำนวนครัวเรือนภาคเกษตรทั่วประเทศที่มีอยู่ เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ จากการหารือกับนายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง ว่ารัฐควรจะช่วยเหลือ เกษตรกรให้สอดคล้องตามความเป็นจริง โดยกำหนดวงเงินช่วยเหลือตามมูลค่าผลผลิตมวลรวม ในประเทศ (จีดีพี) ภาคเกษตร อย่างเช่นในปีี้เงินงบประมาณสำหรับช่วยเหลือภาคเกษตรควรอยู่ที่ ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท จากที่มีอยู่ ๘๕,๐๐๐ ล้านบาท กระทรวงการคลังจึงควรจัดสรรเงินเพิ่มมาอีก ๘๖,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการพัฒนาและช่วยเหลือ เกษตรกร ซึ่งกำหนดกรอบวงเงินงบประมาณสำหรับช่วยเหลือเกษตรกรให้เป็นมาตรฐาน และกระทรวง การคลังต้องจัดสรรงบประมาณมาให้เพิ่มเติม คาดว่าจะเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในเดือนม.ค. นี้ก่อนเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติฯ และมีผลบังคับใช้ประมาณ เดือน เม.ย. นี้ อย่างไรก็ตาม เงินช่วยเหลือที่จะขอเพิ่มเติมนี้ยืนยันว่าไม่ได้นำไปทำประชานิยม.

ราคาน้ำตาลทรายโลกทะยาน ชาวไร่อ้อยมีความสุขมากที่สุด

ธ.ก.ส.เผยผลสำรวจระดับความสุขของเกษตรกรไทย พบความสุขมวลรวมอยู่ในระดับมาก ในขณะที่ผลสำรวจรายอาชีพพบว่าชาวไร่อ้อยมีระดับความสุขมากที่สุดเหตุทิศทางราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลกเพิ่มขึ้น ส่วนผลสำรวจ

รายภาคพบเกษตรกรภาคอีสานมีความสุขมากที่สุด

นางอภิรดี ยิ้มละมัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัย ธ.ก.ส.ได้สำรวจความคิดเห็นของเกษตรกรจาก

ทุกภาคทั่วประเทศ ภายใต้หัวข้อ “ระดับความสุขของเกษตรกรไทย” จำนวนกลุ่มตัวอย่างรวม 2,044 ราย เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 2557 ในหัวข้อความสุขมวลรวมของเกษตรกรไทยพบว่า ความสุข **หน้า 10**

ราคาน้ำตาล

มวลรวมของเกษตรกรไทยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.11 จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน) โดยเกษตรกรมีความสุขในระดับมากถึงมากที่สุดร้อยละ 80.26

สำหรับความสุขมวลรวมของเกษตรกรไทย จำแนกตามอาชีพการเกษตรหลัก พบว่า เกษตรกรทุกอาชีพมีความสุขมวลรวมอยู่ในระดับมาก โดยเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย มีคะแนนเฉลี่ยความสุขมวลรวมสูงสุด (คะแนนเฉลี่ย 3.22) เป็นผลสืบเนื่องมาจากราคาขายเฉลี่ยของน้ำตาลทรายในตลาดโลกเดือนพฤศจิกายนปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 5.6 และมีทิศทางเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง รองลงมา คือ เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน และเลี้ยงไก่เนื้อ มีคะแนนเฉลี่ยความสุขมวลรวมเท่ากับ 3.19 และ 3.17 ตามลำดับ เนื่องจากราคาปาล์มน้ำมันที่เกษตรกรขายได้มีทิศทางการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากความต้องการผลผลิตปาล์มน้ำมันเพื่อการบริโภคและใช้ในอุตสาหกรรม รวมทั้งผลดีน้ำมันไบโอดีเซลสำหรับราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณไก่เนื้อออกสู่ท้องตลาดไม่มากนัก ขณะที่ความต้องการบริโภคเนื้อไก่มีมากขึ้นจากการเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวและเทศกาลเฉลิมฉลอง สำหรับเกษตรกรที่รับจ้างทำการเกษตรมีคะแนนเฉลี่ยความสุขมวลรวมต่ำที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 3.01) เมื่อเทียบกับอาชีพอื่น

ขณะที่ความสุขมวลรวมของเกษตรกรไทย จำแนกเป็นรายภาค พบว่า เกษตรกรทุกภาคมีความสุขมวลรวมอยู่ในระดับมาก โดยเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีคะแนนเฉลี่ยความสุขมวลรวมสูงสุด (คะแนนเฉลี่ย 3.19) เนื่องจากแนวโน้มราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น จึงทำให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย มีความสุขมวลรวมสูงสุด ซึ่งพื้นที่เพาะปลูกหลักอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนเกษตรกรในภาคกลางและภาคใต้ มีคะแนนเฉลี่ยความสุขมวลรวมต่ำที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 3.04) เมื่อเทียบกับเกษตรกรในภาคอื่น ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในภาคกลางส่วนใหญ่ปลูกข้าว และกลุ่มตัวอย่างในภาคใต้ส่วนใหญ่ปลูกยางพารา

ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์รุกหน้า

16

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เผยความคืบหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติด้านสหกรณ์ โกลด์ถึงฝั่ง เร่งเดินสายระดมความคิดเห็น สร้างความเข้าใจ สร้างความชัดเจน 4 ภาคทั่วประเทศ เชื่อมมั่นจะเป็นกลไกผลักดันให้องค์กรและประชาชนทั่วหันทันมาใช้วิธีการสหกรณ์ เป็นวิถีชีวิตในอนาคต

นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์กำลังเร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติด้านการ สหกรณ์ไปสู่การปฏิบัติเป็นเชิงรูปธรรมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเร่งสร้างความเข้าใจให้เกิดความชัดเจนในการเดินทางขับเคลื่อน

ตลอดจนติดตามประเมินผลในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต รัฐบาลจึงได้ผลักดันยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้เป็นวาระแห่งชาติ เนื่องจากตระหนักดีว่าบทบาทของสหกรณ์เป็นองค์การที่สำคัญของสังคมและการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมถึงการแก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาชุมชนต่างๆทั่วประเทศ ตลอดจนผลักดันให้องค์กรและประชาชนทั่วหันทันมาใช้วิธีการสหกรณ์เป็นวิถีชีวิต

แหะโลกlobalต่อข้าวทำปุ๋ย

๑ พิจิตร - นายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดพิจิตร เปิดเผยว่า เกษตรจังหวัดพิจิตรร่วมกับเทศบาลคงป่าคำ จัดกิจกรรมการณรงค์โลกlobalต่อซังและฟางข้าวแทนการเผาที่แปลงนา ๘ บ้านอยู่ตะเภาค.คงป่าคำ อ.เมืองพิจิตร หลังจากเสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตนาปี ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งมุ่งเน้นส่งเสริมให้เกษตรกรชาวนาลดต้นทุนการผลิต และใช้อินทรีย์ชีวภาพแทนปุ๋ยและสารเคมี

นายไพฑูรย์กล่าวว่า ค.คงป่าคำ เป็นตำบลนำร่อง ให้เป็นพื้นที่ของการโลกlobalต่อซังและฟางข้าว เพื่อเป็นการพักหน้าดินและให้ต่อซังย่อยสลายไปตามธรรมชาติ เป็นปุ๋ยบำรุงดิน เนื่องจากการโลกlobalต่อซังและฟางข้าวจะกลายเป็นปุ๋ยชีวภาพอินทรีย์วัตถุ ที่สามารถช่วยปรับสภาพดินในแปลงนาให้สมบูรณ์ ช่วยชาวนาลดต้นทุนการผลิตในการทำแต่ละรอบ

“การณรงค์ในครั้งนี้ยังให้เกษตรกรชาวนา หว่านเมล็ดถั่วเขียวลงในแปลงนาจำนวนกว่า 10 ไร่ พร้อมขั้วรถไถ โลกlobalต่อซังในแปลงนา เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรชาวนาปลูกพืชระยะสั้นใช้น้ำน้อยทดแทนการทำนาปรังในฤดูแล้งนี้ โดยถั่วเขียวใช้ระยะเวลาการเพาะปลูกไม่เกิน 60 วัน สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตและนำไปขายสร้างรายได้” เกษตรจังหวัดพิจิตรกล่าว

ไร้ผู้สมัครพอ.ออส.คนใหม่ พวงงานหิ้นกลัวจบไม่สวย ๒

สรรหาพอ.ออส.คนใหม่เจียบ
เหงา ลุ้นเส้นตาย 14 ม.ค. มี-ไม่มี
คนสมัคร คาดที่สตบอร์คอาจต้อง
ขยายเวลา วงในชี้เหตุผู้สมัครควา
เจอโจทย์หิ้น ทั้งข้าว มันสำปะหลัง
หารายได้เข้าองค์กร ขณะคุณสมบัติน
ตามเงื่อนไข ระบุต้องเป็นนักการ
ตลาดมืออาชีพ ด้านเรียกคืนข้าวทำ
ข้าวถุงกว่า 1 ปียังอืด อีก 4 แสนตัน
เร่งทวงคืนจากเอกชน

แหล่งข่าวจากองค์กรคลัง
สินค้า (ออส.) รัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยกับ "ฐาน
เศรษฐกิจ" ถึงความคืบหน้าการ
สรรหาผู้อำนวยการ ออส.คนใหม่
แทนนายชุนตร์ปรกรณ์ วงศ์สินธุ์ ที่ลา
ออกไปก่อนหน้านี้ ล่าสุดหลังจากที่
ออส. ได้ประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้
ำนวยการคลังสินค้า ตั้งแต่วันที่ 16
ธันวาคม 2557 ปรากฏว่า ยังไม่มีผู้
สนใจยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือก
แม้แต่รายเดียว อย่างไรก็ตามยัง
เหลือเวลาอีกไม่กี่วัน (สิ้นสุดการรับ
สมัคร 14 ม.ค.) ต้องรอดูว่าจะมีผู้มา
สมัครหรือไม่

ทั้งนี้สาเหตุที่ยังไม่มีใครสนใจ
มายื่นสมัครการรับสรรหา มอง

ว่า ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะไม่มีใครกล้า
เข้ามาทำงาน เนื่องจากที่ผ่านมา ออส.
มีปัญหาที่ต้องสะสางจำนวนมาก ไม่ว่าจะ
เป็น โครงการรับจำนำข้าว การบริหาร
ภายในองค์กร การหารายได้เข้าองค์กร
เพื่อเลี้ยงตัวเอง โดยเฉพาะการทำตลาด
ข้าวในต่างประเทศ ที่ต้องชะลอออกไป
ก่อนจนกว่าจะมีผู้อำนวยการคนใหม่เข้า
มาบริหารงาน

"คนที่จะเข้ามาอีกกลัวว่าจะจบไม่
สวยเหมือนกับผอ.คนก่อนๆ อีกทั้งปัญหา
ที่ออส.มีอยู่ก็ค่อนข้างหนักและเป็นที
จับตาของสังคม ทั้งเรื่องข้าว เรื่องมัน
สำปะหลังซึ่งถือว่างานหิ้นมากสำหรับ
ผอ.คนใหม่ที่จะเข้ามา ส่วนสเปกของ
ผอ.ออส.ที่จะเข้ามาบริหารองค์กรก็น่าจะ
ต้องเป็นผู้ที่เก่งทางด้านการตลาด มี
ความคล่องตัวในการทำงาน และเป็นมือ
อาชีพ ซึ่งก็คงต้องรอดูว่าในวันท้ายๆจะ
มีคนมาสมัครหรือไม่ หากไม่มี คาดว่า
บอร์ดน่าจะขยายเวลาการรับสมัคร"

อย่างไรก็ดีคุณสมบัติของผู้ที่จะ
มาสมัครเป็น ผอ.ออส.คนใหม่ ตามที่
ประกาศ ที่สำคัญต้องเป็นหรือเคยเป็นผู้
บริหารองค์กรภาคเอกชน ดำรงตำแหน่ง
ผู้บริหารระดับสูงไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหาร
กรรมการหรือที่ปรึกษาขององค์กร มีอายุ
งานไม่น้อยกว่า 2 ปี ติดต่อกันและเป็น

องค์กรที่มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 200 ล้าน
บาทต่อปี กรณีที่เคยเป็นพนักงาน
รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรรัฐต้องดำรง
ตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารและ
มีอายุในงานไม่น้อยกว่า 2 ปี และถ้า
เป็นข้าราชการพลเรือนต้องไม่ต่ำ
กว่ารองอธิบดี ทั้งนี้ผู้อำนวยการ
ออส. มีสัญญาจ้างงานวาระ 4 ปี ซึ่ง
หลังจากที่ได้ผอ.ออส.บอร์ดจะมีการ
ประเมินผลงานทุกๆ 6 เดือน

ส่วนความคืบหน้าการเรียก
คืนข้าวที่เอกชนรับไปปรับปรุงใน
โครงการจัดทำข้าวถุงธงฟ้าในอดีต
รัฐบาลเพื่อไทย ซึ่งได้มีการเบิก
ข้าวไปแล้วแต่ไม่ได้จัดทำข้าวถุง
จริง และบางรายไม่คืนข้าวให้กับ
ออส.นั้น ขณะนี้ยังมีเอกชน 1-2
รายใหญ่ที่ยังไม่คืนข้าว โดยอ้างว่า
ออส. จะต้องจ่ายค่าขนย้ายให้และ
ข้าวบางส่วนมีการคิดเป็นค่าเช่า
โกดังและค่าปรับปรุงไปแล้ว ซึ่งคง
ต้องว่ากันไปตามกฎหมาย สำหรับ
ข้าวที่เอกชนรับไปปรับปรุงแล้วคืน
กลับมายังออส.แล้วกว่า 60% ยัง
เหลืออีกประมาณ 4 แสนตันที่
อยู่ระหว่างการติดตามทวงคืนจาก
เอกชน

ทั้งนี้เอกชนที่รับปรับปรุงข้าว
ประกอบด้วย บริษัท พงษ์ชลาก จำกัด
(บจก.) บจก.นครหลวงค้าข้าว ห้าง
หุ้นส่วนโรงสีไขควงลักษณะกิจรุ่งเรือง
จำกัด (หจก.) หจก.สิงห์โตทองไรซ์
และบจก.เจียเม้ง

มท.แจงทุจริตบุ้ห-ยาม่าแมลง

จากกรณีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และป.ช.ได้ตรวจสอบและพบความผิดปกติในการจัดซื้อปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืช ที่แพงเกินจริงในพื้นที่หลายจังหวัด ซึ่งมีข้าราชการกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวข้องกว่า 100 คน ในจำนวนนี้มีผู้ว่าฯและอดีตผู้ว่าฯกว่า 20 คนนั้น

เมื่อวันที่ 9 ม.ค. รายงานข่าวจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรณีนี้สตง.เข้าไปตรวจสอบว่าในขณะนั้นเกิดภัยพิบัติจริงหรือไม่ จัดซื้อแพงเกินจริงหรือไม่ ซึ่งเป็นเพียงการตั้งข้อสังเกตเท่านั้น ซึ่งไม่ใช่แค่กระทรวงมหาดไทย ยังมีหน่วยงานอื่นๆ ในจังหวัดที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ดังนั้นขั้นตอนการตรวจสอบของ สตง. แต่ละหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบเองก่อน อย่างไรก็ตามในส่วนของป.ช. ขณะนี้ยังไม่ได้ชี้มูลความผิดข้าราชการมหาดไทยแต่อย่างใด ต้องรอให้ป.ช.ตั้งอนุกรรมการฯ ขึ้นมาสอบสวนก่อน

รายงานข่าวระบุว่า ส่วนที่สตง.และป.ช. ตั้งข้อสังเกตว่าพบความผิดปกติการจัดซื้อแพงเกินจริงถึงกว่า 30 จังหวัดทั้งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นั้น เบื้องต้นทราบว่า มีเพียงแค่ 3 จังหวัดที่อยู่ในกระบวนการสอบสวนเรื่องดังกล่าว ประกอบด้วย บึงกาฬ อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ ซึ่งผู้เกี่ยวข้องมีจำนวนมาก และส่วนใหญ่ยืนยันว่าดำเนินการจัดซื้อตามขั้นตอน ซึ่งต้องพิจารณาอีกว่า การดำเนินการจัดซื้อดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ ซึ่งยังอยู่ในกระบวนการสอบสวนของแต่ละจังหวัด

เกษตรพัฒนามาตรฐาน “เปิดเนื้อ”

16

เกษตรพัฒนามาตรฐาน “เปิดเนื้อ” สอดรับสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นแนวทางเกษตรกรผลิตสินค้าคุณภาพ ได้มาตรฐานปลอดภัย หนุนส่งออกเนื้อเปิดแปรรูป เนื้อเปิดแช่เย็น/แช่แข็งปีละกว่า 1,580 ล้านบาท

นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า เนื้อเปิดเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจที่ตลาดมีความต้องการอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งภายในและต่างประเทศ ส่งผลให้ราคาเนื้อเปิดขยับตัวสูงขึ้น และยังทำให้การเลี้ยงเบ็ดขยายตัวมากขึ้น โดยปี 2556 ไทยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงเบ็ดจำนวน 446,175 ครัวเรือน และมีเนื้อเปิด ประมาณ 8 ล้านตัว มีแหล่งผลิตสำคัญ คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา นครปฐม และปราจีนบุรี

เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้

ประกาศใช้มาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเบ็ดพันธุ์และเนื้อเปิด (มกษ.6900-2546) มา 10 ปีแล้ว โดยมีเนื้อหาครอบคลุมการจัดการฟาร์ม การจัดการด้านสุขภาพสัตว์ปีกของฟาร์มเบ็ดพันธุ์และฟาร์มเบ็ดเนื้อ ดังนั้น เพื่อให้มาตรฐานฯ เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับสถานการณ์ทางการค้าที่เปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของเกษตรกร มกอช.จึงได้จัดทำร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเบ็ดเนื้อ และแนวทางปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเบ็ดเนื้อขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตเนื้อเปิดที่เหมาะสม ซึ่งเกษตรกรและผู้ประกอบการสามารถนำไปปรับใช้ในฟาร์มได้ เพื่อให้สามารถผลิตเนื้อเปิดที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และตรงตามความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ

ข้อเสนอแนะเกษตรกรที่กรม

เมื่อวันที่ 8 ม.ค. นายปดิพัทธ์ ทุ่งบุญ ณ อยุธยา รว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในเดือน ม.ค.นี้ เตรียมเสนอร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการพัฒนาและช่วยเหลือเกษตรกร เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อกำหนดการทำประชานิยมเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนเม.ย.นี้ โดย พ.ร.บ.นี้จะเป็นเครื่องมือใช้แก้ปัญหาของเกษตรกรได้อย่างเบ็ดเสร็จ ซึ่งตั้งแต่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา บริหารประเทศ กระทรวงเกษตรฯ ใช้เงินอุดหนุนภาคเกษตรทั้งข้าวและยางพารา ไปแล้ว 6.5 หมื่นล้านบาท ไม่รวมเงินกู้ ซึ่งได้พูดคุยกับนายสมหมาย ภาษี รว.คลังว่าต้องการใช้เงินเพื่อภาคการเกษตร 2 แสนล้านบาท ดังนั้นยังเหลือเงินอีกกว่าแสนล้านบาทที่จะนำออกมาใช้หลังกฎหมายฉบับนี้เป็นผล ทันทีกับปีเพาะปลูกข้าวนาปีที่จะเริ่มในเดือน พ.ค.นี้ และตรงกับช่วงเวลาแผนปรับโครงสร้างการผลิตข้าว

รว.เกษตรฯ กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ 1.ประกันรายได้ และประกันภัยภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยขอใช้งบประมาณในสัดส่วน 5-10% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) โดยตั้งเป็นเงินสำรองไว้ที่กระทรวงการคลัง และกระทรวงเกษตรฯ มีส่วนร่วมสนับสนุนเงินเพื่อการบริหารจัดการ และ 2.การปรับปรุงกฎหมายตามลำดับความสำคัญเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับประชาชน พ.ร.บ.ดังกล่าวจะมีคณะกรรมการ 2 ระดับ คือคณะกรรมการชุดใหญ่ ที่มีนายกฯ เป็นประธาน มีหน้าที่ทำเรื่องแผนและวงเงินงบประมาณโดยรวม และคณะกรรมการระดับย่อย มี รว.เกษตรฯ เป็นประธาน ทำหน้าที่กำหนดแนวทาง ช่วงเวลา กลุ่มเกษตรกรที่ต้องช่วยเหลือ ซึ่งทุกปีต้องประชุมหารือและเสนอแนวทางที่เหมาะสม